

**THỨ HAI: 14. 03. 2016**

**Ga 8, 12 – 20**

8:12 Đức Giêsu lại nói với người Dothái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống". Tranh luận về lời chứng của Đức Giêsu liên quan đến bản thân Người

8:13 Người Pharisêu nói với Đức Giêsu: "Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật!"

8:14 Người trả lời: "Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu.

8:15 Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.

8:16 Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi.

8:17 Trong Lễ Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật.

8:18 Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi".

8:19 Họ liền hỏi người: "Cha ông ở đâu?" Đức Giêsu đáp: "Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi".

8:20 Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

**1. Ghi nhớ:** *Đức Giêsu nói với người Do thái: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ được ánh sáng đem lại sự sống" (Ga 8,12).*

**2.Suy niệm:** Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là ánh sáng thế gian. Với tư cách là Đấng mạc khải, Ngài phá tan bóng tối tội lỗi và chiếu soi cuộc sống của con người, giúp họ hiểu biết ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, tìm ra con đường dẫn tới Thiên Chúa nguồn sống. Mùa Chay, chúng ta hãy xét mình, đã bao nhiêu lần Chúa đã gọi đến cho chúng ta những luồng sáng qua Giáo hội, qua bí tích, qua từng biến cố trong đời sống, vậy mà chúng ta có thật lòng khiêm tốn đón nhận ánh sáng không? Đời sống chúng ta đang toả sáng hay đang trong u tối ?

**3.Sống Lời Chúa:** Mỗi người là một ánh sáng, mỗi hành động tốt là một tia sáng cho tha nhân.

**4.Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin Chúa hướng dẫn con theo ánh sáng chân lý của Chúa, để con làm nhiều điều tốt đẹp và làm sáng danh Chúa. Amen.*

